

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” năm 2019

Thực hiện văn bản số 716/SGDDT-VP ngày 24/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc đề nghị phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” năm 2019, UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Công tác chỉ đạo

Căn cứ Kế hoạch số 2276/KH-UBND, ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”, UBND huyện Tuần Giáo đã ban hành Kế hoạch số 1405/KH-UBND, ngày 10/9/2019 về việc thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện Đề án đến 100% các trường học trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh góp phần phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa. Xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” tại các cơ sở giáo dục trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường học trong huyện bằng nhiều hình thức phù hợp: qua Đài truyền thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin khác của huyện, các xã, thị trấn và nhà trường; tuyên truyền thông qua tổ chức cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về ứng xử văn hóa trong trường học cho nhà giáo, người học tham gia; ứng dụng CNTT, Internet và mạng xã hội ...

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với sự tham gia và cam kết của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người học, cha mẹ học sinh,... và được thông báo rộng rãi để thực hiện.

- Tổ chức thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Thực hiện hiệu quả

công tác tư vấn tâm lý học sinh. Triển khai thực hiện tốt các nội dung giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động giáo dục, các chuyên đề lễ giáo hình thành và phát triển cho học sinh ý thức, hành vi ứng xử phù hợp với độ tuổi, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, các phẩm chất phù hợp với từng cấp học. Giáo dục nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao phẩm chất, năng lực ứng xử cho giáo viên, học sinh.

Các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện đã phối hợp trong việc xây dựng và thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; môi trường văn hóa ngoài trường học để không ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử trong trường học. Các cơ sở giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với gia đình và xã hội để kịp thời cập nhật, trao đổi thông tin, giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

3. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Đề án

100% các trường học trên địa bàn huyện xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy tắc ứng xử theo quy định tại Thông tư số 06/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị;

100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng;

100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cán bộ Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội Thiếu niên trong các nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học;

90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

4. Giới thiệu đầu mối triển khai Đề án

Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo;

Tên cá nhân: Vũ Thị Hương - Chức vụ: Cán bộ chuyên môn.

Số điện thoại: 0827.618.589;

Địa chỉ gmail: vuhuongpdgtg@gmail.com.

Trên đây là báo cáo thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” năm 2019 của UBND huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, GDDT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mùa Va Hồ